



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เด็กแรกเกิดสัญชาติไทยที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี โดยจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน จนเด็กมีอายุครบ ๖ ปีบริบูรณ์ อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๔ ราย (เด็กแรกเกิด ๕ ราย) โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการศึกษาประเภท 15 วัน

ลำดับที่	ประเภทการลงทะเบียน	จังหวัด	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล เด็กแรกเกิด	ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงทะเบียน	สถานะการลงทะเบียน	วันที่ลงทะเบียน	เดือนที่มีสิทธิ
1	หน่วยรับลงทะเบียน	นครปฐม	อบต.วังตะกู	เด็กชายปัญญาพล ฉายาลักษณ์	น.ส.สุภาพร ศรีบุญเรือง	อปท. บ้านทีก	18 ตุลาคม 2567	ตุลาคม
2	หน่วยรับลงทะเบียน	นครปฐม	อบต.วังตะกู	เด็กชายอนาวินทร์ นาคโสมกุล	น.ส.ศรัสมิ์ ปุกุลณี	อปท. บ้านทีก	24 ตุลาคม 2567	ตุลาคม
3	หน่วยรับลงทะเบียน	นครปฐม	อบต.วังตะกู	เด็กชายชนพัฒน์ บัวหลวง	น.ส.สุภัค ปุกุลณี	อปท. บ้านทีก	24 ตุลาคม 2567	ตุลาคม
4	หน่วยรับลงทะเบียน	นครปฐม	อบต.วังตะกู	เด็กหญิงลลิตา สายจันทร์	น.ส.สุพิศรา ศิริใส	อปท. บ้านทีก	30 ตุลาคม 2567	ตุลาคม
5	หน่วยรับลงทะเบียน	นครปฐม	อบต.วังตะกู	เด็กหญิงลลิตา สายจันทร์	น.ส.สุพิศรา ศิริใส	อปท. บ้านทีก	30 ตุลาคม 2567	ตุลาคม